



ผู้สั่งการ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
รว.พม.	๑. จากการนำเสนอข่าวในการประชุม สปก.พม. ครั้งที่ ๕๖๔/๕๗-๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒ ก.พ. ๒๕๖๐ ขอให้ดำเนินการ ดังนี้ - ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามบทบาทภารกิจ - กรณี คนขอทานในพื้นที่ จ.ภูเก็ต พกเงินนับแสนบาท นั่งขอทานในงานประจำปีของจังหวัด ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ/พิจารณาว่าถูกบังคับให้มาเป็นขอทานหรือไม่/ปฏิบัติการข่าวสารให้สังคมรับทราบถึงกระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงานของ พม. - กรณี การร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนเกี่ยวกับคนขอทานในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์/เร่งดำเนินการในพื้นที่/ปฏิบัติการข่าวสารให้สังคมรับทราบต่อไป	✓ ทุกหน่วยงาน สป./พส. สป./พส.
	๒. ในวันที่ รว.พม. มีภารกิจเป็นประธานในพิธีมอบทะเบียนบ้านให้แก่ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ ในโครงการจัดระเบียบชุมชนริมคลองลาดพร้าว จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการข่าวสาร (IO) ผลสำเร็จของการดำเนินงานในชุมชนดังกล่าว และขยายผลการดำเนินงานไปยังพื้นที่อื่นๆ โดยเน้นกระบวนการบริหารชุมชนเป็นสำคัญ	พอช./กคช.
	๓. ขอให้กระทรวงฯ ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในสถานรองรับ รูปแบบ <u>One Talent One Model</u> ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเด็กในสถานรองรับ: เพชรน้ำหนึ่ง โดยเป้าหมายการดำเนินงานต่อไป คือ การพัฒนาศักยภาพเด็กด้านดนตรีและศิลปะ ทั้งนี้ ขอให้มีการดำเนินงานที่ชัดเจน/เป็นรูปธรรม รวมทั้งให้มีการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กที่ถูกคัดเลือกเข้าสู่ศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอล (DCY Football Academy) ก่อนจะไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างเด็กกำพร้าจากสถานสงเคราะห์ทั่วโลก ณ สาธารณรัฐโปแลนด์	✓ <u>อ.ย.</u> (กคช.)
	๔. กรณี หญิงไทย จำนวน ๒๑ คน ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ที่ประเทศมาเลเซีย ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/หน่วยงานในพื้นที่ ขับเคลื่อนการดำเนินงานและปฏิบัติการข่าวสารต่อไป	สป.
	๕. ขอให้มีการปรับบทบาทภารกิจของ “โครงการ พม.เพื่อพ่อหลวง” ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป	สป./พส.
	๖. การขับเคลื่อนงานในสัปดาห์ต่อไป ขอให้กระทรวงฯ วางแผนการลงพื้นที่ของ รว.พม. เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยงาน/ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้	สป./พส.

หนังสือด่วนที่สุด ที่ พม ๐๑๐๑/ว ๐๕๒๙ ลว. ๒ ก.พ. ๒๕๖๐

เรียน รว.๐๑๒, ๖๕, ๐๑๐๐/๑๕๓๓, ๐๑.๐๑๒ และ ๐๑.๖๖๖๖๖

จิณห์พรสุดา บุชชากสมจิตต์
 (นางจินณพัฒน์สุดา บุชชากสมจิตต์)
 นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
 ๒ ก.พ. ๒๕๖๐

นางสาวแรมรุ้ง สุพรรณเสนีย์
 (ทพ.วิมล ทรัพย์) หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
 ๐๑๒,
 ๓ ก.พ. ๖๐
 ๒ ก.พ. ๒๕๖๐